



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"ประเวศ"แนะม.ยุคใหม่เป็นมหาวิทยาลัย ยึดพระราชดำรัสในหลวง

5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 22:52:00

"หมอประเวศ" แนะนำมหาวิทยาลัยยุคใหม่เป็นมหาวิทยาลัยน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงมาใช้พัฒนาการศึกษา ย้ำมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยชีวิต แจงชาวบ้านมีความรู้ในตัวมากกว่าครู ชี้ทุกมหาวิทยาลัยต้องกล้าประกาศแก้ปัญหาคความยากจนให้กับชาวบ้าน

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2550 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชน โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวบรรยายพิเศษปฏิรูปการศึกษาตามรอยพระยุคลบาทพระมหากษัตริย์นักพัฒนาตอนหนึ่งว่า ในฐานะที่เคยได้รับฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลายเรื่อง ซึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พระองค์รับสั่งว่า ใครว่าเขยก็ช่างเขา ขอให้เราพออยู่พอกิน และมีไมตรีจิตต่อกันเป็นพอ ซึ่งคำว่าเขย หลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องล้าหลัง ไม่ทันสมัย หรือที่กล่าวว่าถอยหลังลงคลอง แต่ในความเป็นจริงคำเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้นมากมาย อย่างในคลองก็ไม่มีคลื่นมีแต่ความสงบ ซึ่งแตกต่างจากสังคมตอนนี้ หรือในเรื่องหนังสือพระมหาชนก ที่สอนเรื่องความเพียรบริสุทธิ์ การพึ่งพาตนเอง รวมไปถึงเมืองอวิชา ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอบายมุขก็ไม่แตกต่างจากในสังคมปัจจุบัน ก็ต่างเปรียบเทียบให้เห็นถึงสังคมในปัจจุบัน

ราษฎรอาวุโส กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยนั้น คำว่า วิชชาแปลว่าปัญญา ส่วนวิทยา แปลว่าความรู้ ซึ่งความรู้ย่อมดีแต่นั้นไม่พอ เพราะความรู้อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ไม่ใช่รู้ทั้งหมด หรือไม่มีจริยธรรมก็เป็นได้ ไม่เหมือนกับปัญญาที่เป็นความรู้ทั้งหมด และถ้ามีปัญญาก็จะมีจริยธรรมควบคู่มาด้วย ดังนั้น ความรู้ไม่มีพลังเพียงพอที่จะผลักดันอำนาจ การแย่งชิงกันได้ แต่สังคมในตอนนี้จะให้ความรู้ที่ตามด้วยอำนาจ และเงิน ทำให้บางครั้งอำนาจ และเงินอาจจะอยู่เหนือความรู้ ซึ่งถ้าดูในพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวฯส่วนใหญ่ เรื่องของความสุข การอยู่ร่วมกัน และความรู้มาทีหลังแตกต่างจากสังคมในตอนนี้

"อยากเห็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่เป็นมหาวิทยาลัย ที่นำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งประเทศไทยถือว่ามหาวิทยาลัยมากกว่าจำนวนของจังหวัด และมีความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ก็น่าจะสามารถที่จะทำได้ง่าย อีกทั้งถ้าเราทุกคนช่วยกันภายใน 10 ข้างหน้า ประเทศไทยก็จะอยู่อย่างสุขสบาย สงบสุข ทั้งนี้เราทุกคนควรมองอนาคตข้างหน้าในทางบวก ไม่ใช่สังคมในปัจจุบันที่มองแต่ทางลบ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาสังคมในตอนนี้มุ่งหน้าแต่จะแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทำให้ไม่รวมตัวกันทำสิ่งใหม่จะไม่ง่าย

กว่าหรือ"ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวต่ออีกว่า ทุกมหาวิทยาลัยต้องกล้าพอที่จะประกาศว่าจะทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็เป็นได้ อย่างการที่ มศว.กล้าประกาศที่จะแก้ปัญหาความยากจนให้กับ จ.สระแก้วนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นการเรียนรู้ให้เกิดระบบการศึกษาแบบใหม่ และเมื่อ มศว.ทำสำเร็จ จ.สระแก้ว ก็จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตให้แก่คนในจังหวัด ที่มีทั้งความรู้ในตัว ความรู้ทางด้านวิชาการ ฯลฯ รวมไปถึงการเป็นต้นแบบให้มหาวิทยาลัยอื่นเข้าร่วม โดยการทำวิจัยในเรื่องนี้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ยาก ซึ่งต้องรวมตัวกันทำวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ มีแม่บทชุมชน และขับเคลื่อนการทำวิจัยต่างๆ รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชุมชน ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยต่างมีเทคโนโลยีอยู่แล้ว ถ้าได้ร่วมกันทำกับชาวบ้าน ก็เป็นการพัฒนาที่มีคุณภาพ และตรงจุดมากขึ้น

ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปทำวิจัยในพื้นที่ ชาวบ้านที่อยู่ทุกคนจะมีความรู้ในตัวที่แน่น ถือว่าทุกคนเป็นคนเก่ง อย่างถ้าไปปลุกคนชายก้วยเดี่ยวตอนเที่ยงคืนให้มาสอนการทำก้วยเดี่ยว คนชายก้วยเดี่ยวสามารถสอนาได้ทันที แต่ถ้าไปปลุกครูมาสอนหนังสือเด็กคนไม่ได้ เพราะไม่ได้เตรียมการสอน หรือว่าครูไม่มีความรู้แน่น หรือความรู้ในตัวอย่างคนชายก้วยเดี่ยว

ราษฎรอาวุโสกล่าวด้วยว่า มศว.หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตอนแรกอาจจะจัดตั้งเป็นโครงการ ซึ่งถ้าทางคณะไหนอยากเข้าร่วมก็ให้เข้าร่วม แต่ต้องไม่มีการบังคับ เพราะภาระเดิมของแต่ละคณะก็มีมากอยู่แล้ว ให้เฉพาะบางส่วนที่อยากทำจริงๆดีกว่า ซึ่งหลังจากได้ทำเรียบร้อยแล้วอาจจะจัดทำเป็นหลักสูตรก็เป็นได้